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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
คร้ังที่  4/2567 

วันศุกรที่ 5 กรกฎาคม 2567  เวลา 9.30 น.   
ณ หองประชุมเอ้ืองผ้ึง ช้ัน 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

 
 

รายช่ือผูมาประชุม  
1. ผศ.สุวรรณี จันทรตา รองอธิการบดีฝายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.อัมเรศ  เนตาสิทธิ์ (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
3. อ.ดร.เสาวรีย บุญสา คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
4. ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
5. อ.ดร.นุสรา  แสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
6. ผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
7. ผศ.ดร.จำเนียร  มีสำลี (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
8. อ.ดร.กมลทิพย  ทิพยสังวาลย (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 
9. น.ส.ตองตา จรูญศรีวัฒนา   ผูอำนวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
10. นางศิริพร รวมชาติ นักวิชาการศึกษา ผูชวยเลขานุการ 
11. น.ส.กฤติมา สมุทรจักร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางณัฐกานต หอทอง นักวิชาการศึกษา 
2. น.ส.บงกช สมรอบรู เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 
เริ่มประชุมเวลา  9.3๐  น. 
 
วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ   
 1.1 กำหนดวันเปดภาคเรียน ปการศึกษา 2568 
  ประธานฯ แจงใหทราบวา จากการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบาย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันท่ี 5 กรกฎาคม 2567 ไดกำหนดวันเปดภาคเรียน ปการศึกษา 
2568  ในวันท่ี 23 มิถุนายน 2568 เรียบรอยแลว จึงขอแจงท่ีใหประชุมรับทราบ รวมกัน 
  จึงนำเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 1.2 การคัดเลือกนักศึกษา ปการศึกษา 2568 
  ประธานฯ แจงใหทราบวา มหาวิทยาลัยไดกำหนดแนวทางในการคัดเลือก         
นักศึกษา ปการศึกษา 2568  โดยจะกำหนดใหผูสมัคร สามารถสมัครไดเพียงลำดับเดียวเทานั้น 
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เพ่ือใหการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2568 เปนไปดวย ความเรียบรอยและ         
ลดความยุงยากท่ีจะเกิดข้ึน จึงขอแจงใหท่ีประชุมรับทราบ รวมกัน 
   จึงนำเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 1.3 การประชุมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
  ประธานฯ แจงใหทราบวา เนื่องจาก นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง           
มีขอหารือเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารสถานศึกษา          
ในจังหวัดลำปาง โดยทานจะเชิญศิษยเกาในสถานศึกษาตางๆ ของทาน มารวมพูดคุยเก่ียวกับ   
นโยบายการเรียนลวงหนา ท้ังนี้ กองบริการการศึกษาไดกำหนดการประชุม ในวันอังคารท่ี              
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมโอฬารรมย ชั้น ๑ อาคารโอฬารโรจนหิรัญ 
โดยเชิญคณบดีและประธานสาขาวิชาเฉพาะสาขาในระดับปริญญาตรี (ยกเวนคณะครุศาสตร และ
คณะพยาบาลศาสตร)  
  จึงนำเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 1.4 การลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หนวยกิต 
  ประธานฯ แจงใหทราบวา ตามขอบังคับ วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2565 การลงทะเบียนเรียนและการเรียน ขอ 21 (จ) จำนวนหนวยกิตแตละภาคการศึกษา       
(๑) ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๒๒ หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา และใหลงทะเบียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติสำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา ท้ังนี้ (3) หากมีเหตุผลและความจำเปนพิเศษ การลงทะเบียนเรียน          
ท่ีมีหนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทำไดโดยการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยและแจงให                 
สภามหาวิทยาลัยทราบ แตตองไมกระทบตอมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
  ดังนั้น ขอใหคณบดี รวมถึงอาจารยผูสอน และอาจารยท่ีปรึกษา พิจารณา            
คัดกรอง เบื้องตน หากนักศึกษา มีความจำเปนจริงๆ เชน ภาคการศึกษานี้ลงทะเบียนเรียนไปแลว 
จำนวน 22 หนวยกิต แลวเหลืออีกจำนวน 3 หนวยกิต จะสำเร็จการศึกษา จึงขอลงทะเบียนเรียน 
เปนจำนวน 25 หนวยกิต กรณีเชนนี้มหาวิทยาลัยจะอนุญาตและแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 
  จึงนำเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 1.5 การขอเรียนรวม กศ.บป. 
  ประธานฯ แจงใหทราบวา ตามขอบังคับ วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2564 หมวด ๔ การลงทะเบียนเรียนและการเรียน ขอ ๑๙ การลงทะเบียนเรียน (จ) จำนวน
หนวยกิตแตละภาคการศึกษา (๕) ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจำเปน อธิการบดีอาจอนุมัติใหนักศึกษา          
ภาคปกติหรือนักศึกษาภาคพิเศษไปลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาท่ีจัดไวสำหรับนักศึกษาตางภาคได             
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โดยจะตองชำระคาลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย และปจจุบันขอบังคับ          
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 กำหนดไววา ขอ 21 การลงทะเบียนเรียน          
(ค) เม่ือผูท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาในภาคการศึกษาใดตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น  
เปนจำนวนหนวยกิตไมนอยกวาเกณฑท่ีกำหนด ซ่ึงในขอบังคับดังกลาวไมไดกำหนดใหมีการเรียนรวม  
  แตเนื่องจากท่ีผานมามีนักศึกษา รหัส 65 และ 66 (ใชขอบังคับฯ พ.ศ. 2565)
ไดยื่นคำรองขอเรียนรวม กศ.บป. ซ่ึงงานบริการการศึกษาและพัฒนาวิชาการ และรองอธิการบดี        
ฝายวิชาการไดอนุมัติคำรองไปแลวก็ใหผานไปตามนั้น สวนนักศึกษา รหัส 64 (ใชขอบังคับฯ          
พ.ศ. 2564) ท่ียื่นคำรองขอเรียนรวม กศ.บป. ก็ตองดูเหตุผลและความจำเปน แลวนักศึกษาจะตอง
ชำระคาลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
  จึงนำเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 1.6 การขอเปดวิชาเรียน 
  ประธานฯ แจงใหทราบวา เนื่องจากมีนักศึกษายื่นคำรองขอเปดวิชาเรียน          
เปนจำนวนมาก โดยเฉพาะนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะวิทยาการ
จัดการ ซ่ึงมีนักศึกษาบางรายยื่นคำรองไมเปนไปตามกำหนดระยะเวลา ดั้งนั้น จึงขอใหคณบดี           
รวมถึงอาจารยผูสอน และอาจารยท่ีปรึกษา ชวยพิจารณา คัดกรอง โดยจำนวนหนวยกิตของการ         
ขอเปดวิชาเรียนรวมกับจำนวนหนวยกิตท่ีเรียนตามแผนการเรียนปกติแลว ไมควรเกิน 22 หนวยกิต  
  หากลงทะเบียนเรียนเกิน ๒๒ หนวยกิต ตองมีเหตุผลและความจำเปนพิเศษ        
เพ่ือขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยและแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 
  จึงนำเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2567 
 ประธานฯ นำเสนอวา ตามท่ี ได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ            
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี 3/2567  วันพฤหัสบดีท่ี 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.30 น.            
ณ หองประชุมเอ้ืองผึ้ง ชั้น 3  อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นั้น           
ฝายเลขานุการไดจัดทำรายงานการประชุม จำนวน 5 หนา 
  จึงนำเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี 3/2567  วันพฤหัสบดีท่ี 30 พฤษภาคม 2567 โดยไมมีการแกไข  
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  
 ไมมี 
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วาระท่ี 4 เรื่องนำเสนอเพ่ือทราบ 
 4.1 จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรองรับมาตรฐานดาน AUN QA  
  อาจารย  ดร.นุสรา  แสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำเสนอวา          
คณะวิทยาการ จะจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับมาตรฐานดาน AUN QA โดย เชิญ                               
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ  เปนวิทยากร ในวันท่ี 7 สิงหาคม 2567 ดังนั้น             
จึงเรียนเชิญทุกคณะท่ีสนใจ เขารวมรับฟงเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรองรับมาตรฐานดาน  
AUN QA รวมกัน  
  จึงนำเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
วาระท่ี 5 เรื่องนำเสนอเพ่ือพิจารณา 
 5.1 การอนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
  ประธานฯ นำเสนอวา ด วยขณ ะนี้ มีนั ก ศึกษาภาคปกติและภาคพิ เศษ          
ระดับปริญญาตรี ท่ี ได ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2566        
จำนวน 51 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีไดศึกษารายวิชาครบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา            
ปการศึกษา 2566 จำนวน 13 คน 
 จึงนำเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการอนุมัติการสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
ระดับปริญญาตรี ท่ี ได ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2566               
จำนวน 51 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีไดศึกษารายวิชาครบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา             
ปการศึกษา 2566  จำนวน 13 คน  
 
วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 ไมมี 
 
เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 
 

 
 

(นางศิริพร  รวมชาติ) 
ผูบันทึก/สรุป/พิมพรายงานการประชุม 

(นางสาวตองตา  จรูญศรีวัฒนา) 
ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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